
sþ. 181. Fyrirspurn
til landbúnaðarráðherra um jarðabótaframlög árið 1987.

Frá Inga Birni Albertssyni.

Hvað tefur fullnaðaruppgjör til bænda vegna jarðabótaframlaga?
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